



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลปราสาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและ
ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้ว มีมติคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปราสาท สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวศิริรัตน์ สุระพรพิชิต	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
๒.	นางสาวพรทิพย์ บุญรอด	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สร ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ ตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะหักท้วงผลงานให้หักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมภพ สารวานางกูร)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปราสาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวศิริรัตน์ สุระพรพิชิต	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๕๑๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๕๑๐	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานส่งประเมิน เรื่องที่ ๑ "การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเฉียบพลัน"				๑๐๐%
		เรื่องที่ ๒ "การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ที่มีภาวะติดเชื้อ ในกระแสเลือดระยะแรก ภาวะตัวเหลือง และภาวะท่อน้ำตาอุดตัน"				๑๐๐%
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก สำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน ที่มีอัตราการไหลสูง (high flow nasal cannula) ในโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์"				
๑	นางสาวพรทิพย์ บุญรอด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๔๐๖๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	๕๔๐๖๔	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลมารดาวัยรุ่นที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดแสดงอาการรุนแรง (กรณีศึกษา ๒ ราย)"				๑๐๐%
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์"				